



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสิน การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๓
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
จึงกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสิน การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗) สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสุชาดา ลิ้มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

**รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสิน การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)**

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาโดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ความต้องการและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และกำหนดรายละเอียดประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จึงกำหนด รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และ เกณฑ์การตัดสิน การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบการพิจารณา จำนวน ๘ องค์ประกอบ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

องค์ประกอบ	คะแนน
๑. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณวุฒิ	๒๐ คะแนน
๒. ผลการปฏิบัติงาน	๒๐ คะแนน
๓. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ	๑๐ คะแนน
๔. ความอาวุโสตามหลักราชการ	๑๐ คะแนน
๕. ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน	๑๐ คะแนน
๖. สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน	๕ คะแนน
๗. เหตุผลการขอโอน	๕ คะแนน
๘. ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ	๒๐ คะแนน
รวม	๑๐๐ คะแนน

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	คะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณวุฒิ ๑.๑ คุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ.รับรอง (๑) ปริญญาเอก (๒) ปริญญาโท (๓) ปริญญาตรี	(๒๐) (๕) ๕ ๔ ๓	พิจารณาจาก สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
	๑.๒ การเป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน/วิทยากร (๑) ระดับชาติขึ้นไป (๒) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ /ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด ส.ศ.ศ (๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด (๔) ระดับอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต /ศูนย์เครือข่าย	(๕) ๕ ๔ ๓ ๒	พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน หรือวิทยากร ที่ได้คะแนนสูงสุด เพียงรายการเดียว ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอโอน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอโอน ต้องลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา ทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนา เอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน
	๑.๓ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป (๒) ตั้งแต่ ๑ - ๙ ปี	(๕) ๕ ปีละ ๐.๕ คะแนน	พิจารณาจาก สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอโอน ทั้งนี้เศษของปีตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป นับเป็น ๑ ปี
	๑.๔ ผลการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) (๑) คะแนนตั้งแต่ ๙๐ - ๑๐๐ (๒) คะแนนตั้งแต่ ๘๐ - ๘๙.๙๙ (๓) คะแนนตั้งแต่ ๗๐ - ๗๙.๙๙	(๕) ๕ ๔ ๓	พิจารณาจากสำเนาแบบสรุปผลการประเมินการ พัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (แบบ PA ๓) ปีล่าสุดก่อนยื่นคำร้องขอโอน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอโอนต้องลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา ทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนา เอกสารหลักฐานใดๆ ให้ได้ ๐ คะแนน

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	คะแนน	กรอบการพิจารณา
๒	ผลการปฏิบัติงาน ๒.๑ ผลงานหรือรางวัลที่เกิดขึ้นกับตนเอง (๑) ระดับชาติขึ้นไป (๒) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ/ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัดส.ศ.ศ (๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด (๔) ระดับอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ศูนย์เครือข่าย	(๒๐) (๕) ๕ ๔ ๓ ๒	พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ขณะดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรายการเดียว ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอโอน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอโอน ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา ทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน
	๒.๒ ผลการปฏิบัติงาน (๑) มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ตั้งแต่ ๖ ครั้งขึ้นไป (๒) มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ตั้งแต่ ๓ - ๕ ครั้งขึ้นไป (๓) มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ตั้งแต่ ๓ ครั้งลงไป	(๕) ๕ ๔ ๓	พิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังติดต่อกัน ๕ ปีงบประมาณซึ่งระบุไว้ในสำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
	๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ผู้ประสงค์ขอโอนเขียนสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และหรือต้นสังกัด โดยพิจารณา ดังนี้ (๑) ดำเนินการได้ ๕ - ๖ ข้อ (๒) ดำเนินการได้ ๓ - ๔ ข้อ (๓) ดำเนินการได้ ๑ - ๒ ข้อ	(๑๐) ๑๐ ๘ ๖	พิจารณาจากการเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และหรือต้นสังกัด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอโอน โดยมีเนื้อหาความยาว ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ พร้อมแนบเอกสารอ้างอิง ทั้งนี้ หากเขียนเกิน ๕ หน้า ให้ได้ ๐ คะแนน
๓	การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ๓.๑ การรักษาวินัย (๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย (๒) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ (๓) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน (๔) เคยถูกลงโทษลดเงินเดือน ๓.๒ การรักษাজรรยาบรรณ (๑) ไม่เคยถูกพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ (๒) เคยถูกตักเตือนเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ (๓) เคยถูกภาคทัณฑ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ (๔) เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	(๑๐) (๕) ๕ ๔ ๓ ๒ (๕) ๕ ๔ ๓ ๒	พิจารณาจาก สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอโอน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พิจารณาจาก สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอโอน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	คะแนน	กรอบการพิจารณา
๔	ความอาวุโสตามหลักราชการ ๔.๑ อายุราชการ (๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป (๒) ตั้งแต่ ๑ - ๙ ปี	(๑๐) (๕) ๕ ปีละ ๐.๕ คะแนน	พิจารณาจาก สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง การนับระยะเวลาอายุราชการ นับถึงวันที่ยื่น คำร้องขอโอน ทั้งนี้เศษของปีตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป นับเป็น ๑ ปี
	๔.๒ วิทยฐานะปัจจุบัน (๑) เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ (๒) ชำนาญการพิเศษ (๓) ชำนาญการ	(๕) ๕ ๔ ๓	พิจารณาจาก สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
๕	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน (๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป (๒) ตั้งแต่ ๑ - ๙ ปี	(๑๐) ๑๐ ปีละ ๑ คะแนน	พิจารณาจาก สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง การนับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอโอน ทั้งนี้เศษของปีตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป นับเป็น ๑ ปี
๖	สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน (๑) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ /ทุรกันดาร /เสี่ยงภัย (ตามประกาศของกระทรวงการคลัง) (๒) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ	(๕) ๕ ๓	พิจารณาจากที่ตั้งของหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนด สำนักงานในพื้นที่พิเศษ ฉบับปัจจุบัน
๗	เหตุผลการขอโอน (๑) ดูแลบิดา มารดา หรืออยู่ร่วมกับคู่สมรส (๒) กลับภูมิลำเนา (๓) เหตุผลอื่นๆ	(๕) ๕ ๔ ๓	พิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส หรือ เอกสารอื่นๆที่สอดคล้องกับเหตุผลการขอโอน อนึ่ง “ภูมิลำเนา” หมายความว่า ถิ่นอันเป็นสถานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอโอน และให้หมายความรวมถึงถิ่นอันเป็นสถานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบิดาและหรือมารดา หรือ คู่สมรสของผู้ขอโอนด้วย

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	คะแนน	กรอบการพิจารณา
๘	<p>ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ</p> <p>ให้ผู้ประสงค์ขอโอนเขียนข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศหรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้</p> <p>(๑) นำเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยงมากที่สุด ๒๐</p> <p>(๒) นำเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยงมาก ๑๘</p> <p>(๓) นำเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยงปานกลาง ๑๖</p> <p>(๔) นำเสนอครบถ้วนทุกประเด็น สอดคล้องเชื่อมโยงน้อย ๑๔</p> <p>(๕) นำเสนอไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ๑๒</p>	<p>(๒๐)</p>	<p>พิจารณาจากเอกสารการนำเสนอข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศหรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐาน โดยนำเสนอครอบคลุม ๓ ประเด็น ดังนี้</p> <p>๑. ความเป็นมา/ปัญหา</p> <p>๒. วิธีดำเนินการ</p> <p>๓. ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศหรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา</p>

๓. เกณฑ์การตัดสิน

๓.๑ พิจารณารับโอน ผู้ที่ได้คะแนนประเมินรวมทุกองค์ประกอบสูงสุดก่อน

๓.๒ กรณีที่มีค่าคะแนนรวมทุกองค์ประกอบเท่ากัน ให้พิจารณาตามหลักความอาวุโสในราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๓.๓ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินตามรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด รายละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสิน การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ เป็นผู้พิจารณา และผลการพิจารณาเป็นประติบัติเป็นอันสิ้นสุด